



ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๖๕ (ป)

สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คงเหลือในบัญชีธนาคาร
เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติการตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่หน่วยงานในสังกัดได้รายงานเงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในแต่ละประเภทค่าใช้จ่ายไปยังสำนักงานศาลยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่หน่วยงานแจ้ง กลับสำนักงานศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

สำนักงานศาลยุติธรรมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จากการตรวจสอบเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คงเหลือในบัญชีธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย แต่ละประเภทค่าใช้จ่ายของหน่วยงานตามรายงานการใช้จ่ายเงินของธนาคารแล้วปรากฏว่า มีหลายหน่วยงานมีเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คงเหลือค้างในบัญชีธนาคาร ซึ่งระบบการบริหารจัดการเงินงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการบริหารจัดการเงินงบประมาณ แบบปีต่อปี ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานศาลยุติธรรม จึงขอให้หน่วยงานในสังกัด ตรวจสอบเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ค้างในบัญชีธนาคารแต่ละประเภทค่าใช้จ่าย และเร่งรัดการนำเช็คไปขึ้นเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานไปยังสำนักงานศาลยุติธรรมภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภพ เอกरणิช)

รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม รักษาการแทน
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักการคลัง ส่วนบริหารการรับ - จ่ายเงิน

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๑ ๒๗๗๓ - ๕ ต่อ ๔๐๐ - ๔๐๑ โทรสาร ๐ ๒๕๑๒ ๘๔๕๑

E-mail : finance@coj.go.th

แนวปฏิบัติการตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ให้หน่วยงานที่มีเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร (เอกสารหมายเลข ๑ ตามกลุ่มหน่วยงาน) ตรวจสอบจำนวนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ค้างในบัญชีธนาคาร แต่ละประเภทค่าใช้จ่าย และจัดทำรายงานตามแบบรายงาน ฯ (เอกสารหมายเลข ๒) พร้อมทั้งรายงานผลดังกล่าวเป็นรายเดือน **ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป**

๒. เมื่อจัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งรายงานไปยังสำนักงานศาลยุติธรรมทาง E - mail ภายในกำหนดเวลา ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานส่วนกลาง สำนักอำนวยการประจำศาล และสำนักงานประจำศาลที่ไม่สังกัดภาค ให้ส่งรายงานไปยังสำนักการคลัง ทาง E - mail : Sakda.j@coj.go.th ภายในวันที่ **๑๕ ของเดือนถัดไป** จนกว่าเงินดังกล่าวจะหมดไปจากบัญชีธนาคาร

๒.๒ สำนักอำนวยการประจำศาล สำนักงานประจำศาล ที่สังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๑ - ๙ ให้ส่งรายงานไปยังสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคนั้น ๆ ภายในวันที่ **๑๐ ของเดือนถัดไป** และให้สำนักศาลยุติธรรมประจำภาครวบรวมรายงานของหน่วยงานในสังกัด รวมถึงรายงานของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค และแบบสรุปการจัดส่งรายงาน (เอกสารหมายเลข ๓) ไปยังสำนักการคลัง ทาง E - mail : Sakda.j@coj.go.th ภายในวันที่ **๑๕ ของเดือนถัดไป** จนกว่าเงินดังกล่าวจะหมดไปจากบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ หากหน่วยงานใดประสงค์แก้ไขรายงานหลังจากจัดส่งให้กับสำนักการคลังแล้ว ในการจัดส่งรายงานฉบับใหม่ ให้ระบุด้านบนของรายงานด้วยว่า เป็น ฉบับแก้ไข ครั้งที่.....เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและจัดทำข้อมูล

๓. กรณีมีเช็คที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับ หรือเจ้าหน้าที่รับเช็คไปแล้วแต่ไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงินกับธนาคาร ทำให้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค้างอยู่ในบัญชีธนาคาร ซึ่งเป็นภาระทางบัญชีกับหน่วยงาน และไม่สะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องในการบริหารจัดการเงินงบประมาณ ให้หน่วยงานเร่งรัดการนำเช็คไปขึ้นเงินโดยเร็วและให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด (เอกสารหมายเลข ๔)

๔. กรณีหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาข้อ ๓ ได้ ให้หน่วยงานชี้แจงข้อเท็จจริง ผลการดำเนินงานและระยะเวลาที่จะดำเนินการได้แล้วเสร็จ ให้สำนักงานศาลยุติธรรมทราบ และให้ผู้อำนวยการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

๔.๑ หน่วยงานส่วนกลาง สำนักอำนวยการประจำศาล และสำนักงานประจำศาลที่ไม่สังกัดภาค รายงานสำนักงานศาลยุติธรรมภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ และให้ผู้อำนวยการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๔.๒ สำนักอำนวยการประจำศาล สำนักงานประจำศาล ที่สังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๑ - ๙ ให้รายงานไปยังสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ และให้สำนักศาลยุติธรรมประจำภาคตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปผลการดำเนินงานและระยะเวลาที่หน่วยงานจะดำเนินการได้แล้วเสร็จให้สำนักงานศาลยุติธรรมทราบภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ และให้สำนักศาลยุติธรรมประจำภาคกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด